



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2551 หน้า 22

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

เยาวชนไทยสร้างชื่อคว้าที่9โลก พิชิต3ทอง1เงินซีเวิลด์โอลิมปิกปี"51



ทีมซีเวิลด์โอลิมปิก (จากซ้าย) ภควัต จงสถิตเกียรติ, เขาว์ เจริญกิจขจร, อติพร เทอดโยธิน และธนา ทองศรีคำ

น.ส.นารี วงศ์สิโรจน์กุล รักษาการผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า จากที่ สสวท.ได้คัดเลือกและส่งผู้แทนเยาวชนประเทศไทยเดินทางไปร่วมการแข่งขันซีเวิลด์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 13-20 กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ เมืองมูไบ ประเทศอินเดีย ซึ่งปีนี้ก็มีผู้แทนเยาวชนจาก 55 ประเทศ เข้าร่วมการแข่งขัน ผลปรากฏว่า ผู้แทนเยาวชนประเทศไทย จำนวน 4 คน สามารถสร้างชื่อเสียงให้ประเทศโดยพิชิต 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน จากฝีมือของนายธนา ทองศรีคำ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ได้เหรียญทอง มีคะแนนเป็นลำดับที่ 9 ของโลก

น.ส.อติพร เทอดโยธิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เหรียญทอง ได้คะแนนเป็นลำดับที่ 11

ของโลก นายเขาว์ เจริญกิจขจร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญทอง ได้คะแนนเป็นลำดับที่ 20 ของโลก และนายภควัต จงสถิตเกียรติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เหรียญเงิน ได้คะแนนเป็นลำดับที่ 39 ของโลก

ทั้งนี้ นายธนายังได้คะแนนสูงสุดในปฏิบัติการสัตว์ (กายวิภาคและสรีรวิทยา) และ น.ส.อติพรได้คะแนนสูงสุดในปฏิบัติการพืช (กายวิภาคและสรีรวิทยา) ด้วย โดยคณะผู้แทนเยาวชนทีมซีเวิลด์โอลิมปิกจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยในวันที่ 21 กรกฎาคมนี้ เวลา 05.35 น. โดยเที่ยวบิน TG 318 ซึ่ง สสวท.จะมีพิธีต้อนรับที่สนามบินสุวรรณภูมิ

นายธนา หรือแสดมปี ซึ่งเป็นเจ้าของเหรียญเงินซีเวิลด์โอลิมปิก ปี 2550 ที่ประเทศแคนาดา ด้วย กล่าวว่า พวกเราทุกคนที่เป็นตัวแทนเยาวชนประเทศไทยได้พยายามเต็มที่เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ เพื่อพิสูจน์ว่าคนไทยก็สามารถไปยืนอยู่ในอันดับต้นๆ ในแวดวงวิชาการได้

น.ส.อติพรกล่าวว่า ภูมิใจมากที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของผู้แทนประเทศไทยไปเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับโลก เพราะสิ่งที่ทุ่มเทและพยายามทำมาตลอดได้ประสบความสำเร็จ ที่ผ่านมาก็รู้สึกกดดันบ้าง เพราะหน้าที่ของผู้แทนประเทศไทยเป็นเรื่องหนักหน่วง แต่ก็ไม่ถึงกับเครียด เพราะตั้งใจทำหน้าที่อย่างดีที่สุด ส่วนตัวชอบเรียนชีววิทยา เพราะได้ทำแล็บการทดลอง ได้เรียนรู้ทฤษฎีไปพร้อมๆ กัน การได้เห็นพร้อมทั้งได้ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองยิ่งช่วยให้มีความเข้าใจในเรื่องนั้นๆ ได้ดีขึ้น

นายเขาว์กล่าวว่า รู้สึกดีใจมาก และภูมิใจมากที่ได้เป็นผู้แทนประเทศไทย คิดว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องทำให้ดีที่สุด ก่อนไปแข่งขันจึงได้พยายามอ่านหนังสือและทำข้อสอบเก่าๆ ให้มากที่สุด แต่ที่สำคัญที่สุดคือการฝึกตัวเองให้มีสติ สมาธิ พร้อมทั้งจะเจอข้อสอบที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อน

นายภควัต หรือปิงปิง กล่าวว่า วิธีเรียนที่ดีต้องไม่เรียนอย่างเดียว จะต้องทำกิจกรรมที่ชอบอื่นๆ ควบคู่ไปด้วย เวลาอ่านหนังสืออย่าคิดว่าเป็นภาระ ให้รู้สึกว่ายังมีสิ่งแปลกใหม่มากมายที่นำรู้ให้ค้นหาเหมือนเล่นเกม ส่วนตัวชอบอ่านหนังสือประวัติศาสตร์ สถานการณ์โลกปัจจุบัน และชอบว่ายน้ำ ตนก้าวมาถึงจุดแห่งความสำเร็จในการเรียนได้เพราะครอบครัวให้การสนับสนุนอย่างมาก ทั้งด้านการใช้ชีวิตประจำวันและเป็นกำลังใจให้ โดยไม่ได้กดดันอะไรเลย

ด้าน รศ.ดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์ อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะหัวหน้าทีมชีววิทยาโอลิมปิกของประเทศไทย กล่าวถึงการเตรียมตัวของผู้แทนเยาวชนประเทศไทยที่ไปเข้าแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกนานาชาติว่า ใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ในการเสริมความรู้ความเข้าใจด้านชีววิทยาในระดับที่ใช้ในการแข่งขัน ซึ่งเป็นระดับที่ลึกซึ้งกว่าที่มีในการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วไป โดยให้ความรู้ที่เน้นความเข้าใจ จะแตกต่างจากการทวนวิชาทั่วไปอย่างมาก เพราะเป็นการเน้นความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและยังเพิ่มเนื้อหาการอบรมในป็นนี้ในหัวข้อที่ประเทศอินเดียได้แจ้งให้ทราบว่าจะเป็นข้อสอบปฏิบัติการ รวมทั้งทีมคณาจารย์ก็ได้ปรับวิธีการอบรมอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากข้อสังเกตและประเด็นต่างๆ ที่พบในปีก่อนๆ ด้วย

หน้า 22